



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๓ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๔๗

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทมเตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณาผ่อนคลายมาตรการ	มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, matichon, dailynews, siamrath, naewna, bangkokbiznews, posttoday, newtv, thaipbs, mbfnews, mgronline, innnews, tnnthailand, js๑๐๐, prachachat, tna.mcot.net	<p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รมว.กทม. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ศบค.กทม.ได้หารือถึงประกาศ กทม. เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ และฉบับที่ ๑๖ ที่ กทม.กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ กิจกรรม กิจกรรม บางประเภทเป็นการชั่วคราว อาทิ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส สถานที่เล่นตุ้เกม ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง สถานที่เจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นต้น โดยจะนำเสนอการผ่อนคลายมาตรการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ ๒๑ ม.ค.นี้ หากเห็นควรให้ผ่อนคลาย หรือกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร กทม.จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ขณะนี้มีแนวโน้มลดลง แม้ยังมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อ แต่หากวางมาตรการควบคุมได้ คาดสถานการณ์การแพร่ระบาดอาจดีขึ้น ส่วนการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จะต้องประเมินเป็นระยะ โดยต้องรอพิจารณาสถานการณ์จนถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- พิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.</p>
๒	เปิดไหมีไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ	matichon, dailynews, mgronline, bangkokbiznews, thaipbs, thairath, nationtv, prachachat	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๑๙ ม.ค.๖๔ รวม ๖๐๖ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๔ (๕๙๓ ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในรพ.พื้นที่กรุงเทพฯ ๓๓๙ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๔๕๔ ราย การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด สถานประกอบการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สรุบบัญชีรายชื่อผู้ติดเชื้อ และแจ้งไหมีไลน์จากการสอบสวนโรคโดยละเอียด พร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKKCOVID-๑๙</p>	<p>- สำนักอนามัยและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแจ้งช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเอง ผ่านระบบ BKK</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			และชุมชน โดยไลน์แกลงไปแล้ว ๔๙๖ ราย มีไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๒๒ ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยหลายรายมีประวัติอยู่ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตภาษีเจริญ บางรายแสดงอาการ ขณะที่บางรายไม่พบอาการใด ๆ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน		COVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	กทม.เดินหน้า แผนกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน	แนวหน้า, naewna	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวถึงถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของ กทม.ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.ได้มอบนโยบายให้ ๖ กลุ่มเขตจัดทำแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งได้กำหนดแผนจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมถนนคนเดิน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอาชีพเสริมรายได้และ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยต้องพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่และต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเขตธนบุรี มีแผนดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนย่านกุฎีจีนในปี ๖๕ เนื่องจากชุมชนย่านกุฎีจีนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมากในแต่ละปี จึงเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อให้เป็นจุดบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา มายังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนย่านกุฎีจีน และเดินเท้าต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในย่านกุฎีจีนได้อย่างสะดวก มีการจัดเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวนำร่องโดยมีนักเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสูvikฤติโรคโควิด-๑๙ โดยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Social media ต่าง ๆ นอกจากนี้ มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ในย่านกุฎีจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วย	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต รวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๔	กทม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกป้องกันโรค	mgronline, matichon, newtv, thailandplus.tv	- นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผอ.เขตจอมทอง และ นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนรอบวัดสิงห์ว่า สนอ.ร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยสถาบัน	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการตรวจ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	โควิด-๑๙ ชุมชนวัดสิงห์		ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ หลังจากตรวจพบผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรพ.ศิริราช ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่าง ๓ เขต ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน และมีแรงงานต่างชาติดำเนินการในพื้นที่จึงต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน การลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รวม ๓๘๖ รายซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนวัดสิงห์ และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๕	เริ่มก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวา	ข่าวสด, เดลินิวส์	- นายไพฑูมิ ชันแก้ว ผอ.สำนักงานโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม เขตคลองสามวาว่า หลังจาก กทม.ได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา สนย.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำถนนชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ โครงการฯ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมจัดสร้างอาคาร ในระยะที่ ๑ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี ๖๔ เบื้องต้นจะรองรับผู้สูงอายุได้ ๖๔ คน โดยจะดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารศูนย์อาหารเพื่อใช้เป็นศูนย์อาหาร อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอาชีพชั่วคราว ก่อสร้างบ้านพัก ทำคันดินและคูน้ำรอบโครงการ ขุดบ่อน้ำ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวรั้วโครงการ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสุขาภิบาล คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๖๕	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ	- สำนักงานโยธา สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา และการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
๖	แจ้งหลักเกณฑ์ประเมินทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เดลินิวส์	- นายปิยะ พุดคล่อง ผอ.สำนักงานคลัง กล่าวถึงแนวทางและวิธีการประเมินทรัพย์สินตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ในการแจ้งประเมินภาษีจะมีแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส.๗ และตามแบบ ภ.ด.ส.๘ (อาคารชุด) เพื่อให้ผู้เสียภาษีทราบ เมื่อประชาชนรับใบแจ้งแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินตามแบบ ภ.ด.ส.๓ หรือตามแบบ ภ.ด.ส.๔ (อาคารชุด) สามารถตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่ของทรัพย์สินแต่ละประเภท และการใช้ประโยชน์ตามที่ เจ้าพนักงานสำรวจได้สำรวจเพิ่มเติม ประจำปีภาษี ๒๕๖๔ ส่วนบุคคลใดที่ได้รับใบแจ้งแสดงรายการทรัพย์สินประจำปี	<u>ด้านบวก</u> - แจ้งรายละเอียดแนวทางและวิธีการประเมินทรัพย์สินตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี รวมถึงวิธีการชำระภาษีฯ เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเกิดความเข้าใจใน	- สำนักงานคลัง สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการชำระภาษีและช่องทาง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ภาษี ๒๕๖๓ แล้ว และไม่เปลี่ยนแปลงการถือครองกรรมสิทธิ์ ขนาดพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ ไม่ต้องส่งแบบบัญชีให้ในปีภาษีถัดไป แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง กทม. จะจัดส่งแบบบัญชีให้แก่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์คนใหม่ แต่หากไม่เปลี่ยนการถือครอง แต่เปลี่ยนการใช้ประโยชน์ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กทม. ได้เพิ่มช่องทางแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคำร้องทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดทำแอปพลิเคชันการรับ-ส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยสามารถยื่นคำร้องได้ภายในเดือน ก.พ.๖๔</p>	<p>แนวทางการจัดเก็บภาษี - เพิ่มช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชน</p>	<p>การตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบออนไลน์</p>
๗	<p>คุมเข้มสกัดโควิด-๑๙ ในตลาดสด-ตลาดนัด กทม.</p>	<p>แนวหน้า, เดลินิวส์</p>	<p>- นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาด กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้วางมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านสุขอนามัยและเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. โดยเฉพาะการขอความร่วมมือผู้ค้า/ผู้ซื้อ ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาใช้บริการ การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล/จุดล้างมือและลดความแออัดภายในตลาด เพื่อความปลอดภัยของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในตลาด ได้แก่ มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ติดป้ายสแกนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด เป็นต้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดสด/ตลาดนัดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง</p>